



## ประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

เรื่อง จำนวนตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ)(ครั้งที่ ๒)  
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องจำนวน  
ตัวสำรองที่ต้องเรียกเพิ่มเพื่อเข้าศึกษามอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่าย หลักสูตรพยาบาลศาสตร-  
บัณฑิต (โครงการบุตรข้าราชการตำรวจและผู้มีคุณสมบัติ) (ครั้งที่ ๑) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ประจำปี  
การศึกษา ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ การรับมอบตัวผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้สละสิทธิ์ จำนวน ๒๐ คน จึงให้  
ผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ฉบับลงวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ (ตัวสำรอง) ปฏิบัติดังนี้

๑. วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑.๑ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ (ตัวสำรอง) ตั้งแต่ลำดับที่ ๗ เป็นต้นไป มารอรายงานตัว  
เพื่อมอบตัว ทำสัญญา และชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษา

๑.๒ การเรียกตัวสำรองเข้าศึกษา จะเรียกเมื่อเวลา ๑๐.๑๕ น. โดยเรียงตามลำดับ  
หากตัวสำรองที่ถูกเรียกไม่แสดงตนในขณะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกตัวสำรองลำดับถัดไปจนครบ  
ตามจำนวนผู้สละสิทธิ์ ทั้งนี้เมื่อรายงานตัวแล้ว จะต้องมอบตัว ทำสัญญา และชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
ภายในเวลา ๑๕.๐๐ น. หากไม่ดำเนินการให้เสร็จภายในกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะเรียกตัวสำรอง  
ลำดับถัดไปมอบตัว ทำสัญญา และชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษาทดแทน

๒. การมอบตัว ทำสัญญา ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ให้มาพร้อมผู้ปกครอง และนำหลักฐานต่างๆ  
พร้อมค่าธรรมเนียมมาชำระในวันมอบตัว และทำสัญญา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

๓. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เมื่อทำการมอบตัว  
ทำสัญญา และชำระเงินแล้ว วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะถือว่ามีสภาพเป็นนักศึกษาพยาบาลตำรวจ  
โดยสมบูรณ์ ตามระเบียบของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หากไม่ประสงค์เข้าศึกษา จะไม่มีสิทธิ์เรียกเงิน  
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่ชำระแล้วคืน

หากผู้มีสิทธิ์ใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ จะถือว่า สละสิทธิ์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  
จะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ อันจะเกิดกับผู้นั้นในภายหลัง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตำรวจตรีหญิง

( นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์ )

ผู้บังคับการวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ